



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๕๕๕๐๑/๗๖๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้ มาตรการป้องกันการการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญที่หน่วยของรัฐบาลจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริตซึ่งการรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากผู้อื่น รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชนเป็นการทุจริตที่เรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ นั้น

สำนักปลัด พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลบัลลังก์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต จึงเวียนประกาศมาตรการดังกล่าวให้ท่านทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติ และเห็นควรแจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาประกาศดังกล่าวมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวสุตารัตน์ โพธิ์ถาวร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาววรรณภา ยิ่งยง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางณัฐวีย์ จีสันเทียะ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ร้อยตรี

(สุนทรธรรณ กวีกิจรัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์



ประกาศเทศบาลตำบลปลั่ง
เรื่อง มาตรการป้องกันการการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญที่หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกภารกิจต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตซึ่งการรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชนเป็นการทุจริตที่เรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ

เพื่อให้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน เทศบาลตำบลปลั่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบขึ้นใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลปลั่ง เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลปลั่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของเทศบาลตำบลปลั่ง จะต้องไม่เรียก จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือประโยชน์ของเทศบาลตำบลปลั่ง หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลปลั่ง หรือ ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนที่เกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลปลั่ง จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับ สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือ ประเว้ง การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปลั่ง

๕. เทศบาลตำบลปลั่งคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่ปฏิเสธการรับ หรือให้ สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด่าทอต่อบุคลากรผู้นั้น

๖. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับสินหรือมีการให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างทุกชนิดการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

๗. การดำเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง ปฏิบัติอื่นใดที่เทศบาลตำบลปลั่งเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นตามมาตรการนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตรี

(ธนทร์ธรณ์ กวีกิจรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง